



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รมว.ศธ.แจงสอบโอเน็ต8วิชา ไม่เคยสั่งสทศ.ดำเนินการแต่เห็นด้วย

"วิจิตร" แจงไม่เคยสั่งการให้ สทศ.จัดสอบโอเน็ตเพิ่มเป็น 8 วิชา จากเดิมสอบ 5 วิชา ระบุเพียงกำชับ การสอบโอเน็ตควรสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กได้จริง เตรียมเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถก โอเน็ตและเอเน็ตเร็วๆ นี้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวให้มีการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 8 วิชา ในปีการศึกษา 2550 ว่า ไม่ได้สั่งการให้สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปลี่ยนการสอบโอเน็ตจาก 5 วิชา มาเป็น 8 วิชา เพียงให้ นโยบายว่า การสอบโอเน็ตจะต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเท่านั้น

"ผมในฐานะรัฐมนตรีคงไม่ลงไปสั่งการในเชิงเทคนิค หรือลงรายละเอียดมากนัก เพราะนั่นไม่ใช่ หน้าที่ของรัฐมนตรีที่ควรทำ หน้าที่ของรัฐมนตรีคือ กำกับในเชิงนโยบายเท่านั้น แต่ผมเห็นด้วยกับการ จัดสอบโอเน็ต 8 วิชา แทนสอบโอเน็ต 5 วิชา เพราะการสอบโอเน็ต 8 วิชา เพราะสามารถสะท้อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากกว่าสอบแค่ 5 วิชา" ศ.ดร.วิจิตร กล่าว

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการสอบโอเน็ตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเข้า มหาวิทยาลัย คนเลยเข้าใจผิดว่า การสอบโอเน็ตนั้น เพื่อนำคะแนนมาใช้ในการคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัย และควรจะสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อจะเปลี่ยนแปลง มาสอบโอเน็ต 8 วิชา จึงมีการต่อต้าน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีการโต้แย้งว่าไม่จำเป็นต้องสอบโอเน็ตจำนวน 8 วิชา เพราะการ ทดสอบของโรงเรียนก็สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้นั้น จริงๆ แล้วหลายฝ่ายพูดมา ตลอดว่า เป็นห่วงโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อ เพราะฉะนั้นการสอบโอเน็ตจะช่วยประเมินได้ว่า แต่ละ โรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อจริงหรือไม่ เป็นการแก้ปัญหาโรงเรียนปล่อยเกรดเพื่อ แต่ตอนนี้คนที่เคยบ่น เรื่องเกรดเพื่อ กลับมาลิ้มรสของตัวเอง

"เร็วๆ นี้ ผมจะเชิญ สทศ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ.) มาหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดสอบโอเน็ต และเอเน็ต รวมทั้งเรื่องการเตรียมตัว สำหรับการนำระบบแอดมิชชันส์ใหม่มาใช้ในปี 2553" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว